

เพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลัก ทรัพย์ประกันการกูเงินฉบับเดิม

นำเสนอเมื่อ : 11 ก.พ. 2556

**หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิใน
บำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกูเงินฉบับเดิม
(ประกาศใช้วันที่ 04/02/2556)**



ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๕๓

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน โดยกำหนดให้ผู้รับบำนาญจะต้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน โดยหากผู้รับบำนาญได้นำหนังสือรับรองไปยื่นกู้กับสถาบันการเงินและขอกู้เงินไม่เต็มจำนวนในหนังสือรับรอง ต่อมาภายหลังต้องการกู้เงินส่วนที่เหลือเพิ่มเติม จะไม่สามารถนำหนังสือรับรองฉบับเดิมมาขอเพิ่ม และไม่สามารถขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับบำนาญและบรรเทาความเดือดร้อนในการครองชีพ จึงได้ดำเนินการให้ผู้รับบำนาญสามารถกู้เงินเพิ่มในส่วนที่เหลือกับสถาบันการเงิน โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิมได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่จำนวนเงินที่กู้เดิมกับจำนวนเงินที่กู้เพิ่มรวมกันแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรอง จึงขอให้ส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบำนาญทราบ โดยผู้รับบำนาญสามารถติดต่อกับสถาบันการเงินที่ผู้รับบำนาญกู้เงินได้โดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๗

ดาวนโหลดต้นฉบับ คลิก

<http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/>

inetdoc?id=show_CGD.A.10213_1_BCS_1_pdf